

Số: 5161 /BKHT-ĐKKD

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2016

V/v đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, trong đó bao gồm nhiệm vụ nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, thời gian qua, căn cứ quy định hiện hành về đăng ký doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu sửa đổi quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Để đảm bảo việc cấp đăng ký doanh nghiệp được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử như sau:

1. Về thẩm quyền xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, người ký xác thực hồ sơ điện tử là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Về quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Trường hợp người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế (đối với trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp) hoặc sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh xác định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là hợp lệ (đối với các trường hợp đăng ký doanh nghiệp khác), Hệ thống tự động gửi email cho doanh nghiệp và tạo bản in Thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã hợp lệ.

Trên cơ sở Thông báo nêu trên, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

3. Về quy trình thông báo mẫu con dấu qua mạng điện tử

Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc thông báo mẫu con dấu qua mạng điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu qua mạng điện tử.

Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để nộp hồ sơ thông báo mẫu con dấu qua mạng điện tử. Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy trình của Hệ thống.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện đăng tải Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống tự động gửi email thông báo cho doanh nghiệp về việc thông báo mẫu con dấu đã được đăng tải.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ và gửi email cho doanh nghiệp thông báo về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Lưu ý: Khi thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Đề nghị Quý Sở chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh nghiên cứu, thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD(NV).K65.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



Tổng Quốc Đạt